



โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

1. ชื่อโครงการ “การบริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (อพ.สธ.- มชย.)”

2. สถานภาพของโครงการ:

- [] โครงการใหม่ [] โครงการปกติ (โครงการตามภารกิจ)
[✓] โครงการต่อเนื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (อพ.สธ.- มชย.)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โครงการ อพ.สธ.- มชย.

ผู้ประสานงาน โครงการ อพ.สธ.- มชย. : อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา ตรีเพชร

โทรศัพท์ 065-0922562 E-mail janjirat@cpru.ac.th

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการบูรณาการโครงการ

4.1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนปฏิรูปประเทศ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
<input type="checkbox"/> 1. ด้านความมั่นคง <input type="checkbox"/> 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน <input checked="" type="checkbox"/> 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ <input type="checkbox"/> 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค <input type="checkbox"/> 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม <input type="checkbox"/> 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ <i>(ระบุเพียง 1 ตัว เท่านั้น)</i>	<input type="checkbox"/> 1. ด้านการเมือง <input type="checkbox"/> 2. ด้านการบริหารราชการ <input type="checkbox"/> 3. ด้านกฎหมาย <input type="checkbox"/> 4. ด้านยุติธรรม <input type="checkbox"/> 5. ด้านเศรษฐกิจ <input type="checkbox"/> 6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ <input type="checkbox"/> 7. ด้านสาธารณสุข <input type="checkbox"/> 8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีฯ <input checked="" type="checkbox"/> 9. ด้านสังคม <input type="checkbox"/> 10. ด้านพลังงาน <input type="checkbox"/> 11. ด้านป้องกันและปราบปรามทุจริต <i>(ระบุเพียง 1 ตัว เท่านั้น)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ <input type="checkbox"/> 2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม <input type="checkbox"/> 3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน <input type="checkbox"/> 4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน <input type="checkbox"/> 5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อพัฒนาประเทศฯ <input type="checkbox"/> 6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตฯ <input type="checkbox"/> 7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ <input type="checkbox"/> 8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม <input type="checkbox"/> 9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ <input type="checkbox"/> 10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา <i>(ระบุเพียง 1 ตัว เท่านั้น)</i>

4.2 สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

นโยบายรัฐบาล	ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
<input checked="" type="checkbox"/> 1. การป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ <input type="checkbox"/> 2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ <input type="checkbox"/> 3. การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ <input checked="" type="checkbox"/> 4. การศึกษาและเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม <input type="checkbox"/> 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน <input type="checkbox"/> 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ <input type="checkbox"/> 7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน <input checked="" type="checkbox"/> 8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม <input checked="" type="checkbox"/> 9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ <input type="checkbox"/> 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามทุจริต <input type="checkbox"/> 11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม <p style="text-align: center;">(เลือกได้มากกว่า 1 ตัว)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 1. การพัฒนาท้องถิ่น () ด้านเศรษฐกิจ () ด้านสังคม (✓) ด้านสิ่งแวดล้อม () ด้านการศึกษา <input type="checkbox"/> 2. การผลิตและพัฒนาครู <input type="checkbox"/> 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา <input checked="" type="checkbox"/> 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

4.3 สอดคล้องพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด
<input type="checkbox"/> 1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน <input type="checkbox"/> 2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน <input checked="" type="checkbox"/> 3. ให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อความเข้มแข็งของท้องถิ่น <input type="checkbox"/> 4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สืบสาน และ สร้าง คุณ ค่า ทาง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น <input type="checkbox"/> 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่น ๆ <input type="checkbox"/> 6. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (ระบุเพียง 1 ตัว เท่านั้น)	<input type="checkbox"/> 1. ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร <input type="checkbox"/> 2. สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า <input checked="" type="checkbox"/> 3. สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ <input type="checkbox"/> 4. ครอบครัวยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม *สอดคล้องมากกว่า 1 ยุทธศาสตร์ (ระบุเพียง 1 ตัว เท่านั้น)	กลยุทธ์ที่ 3.1 ราชภัฏชัยภูมิโมเดล	มีการบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยการสร้างโครงการราชภัฏชัยภูมิโมเดล ที่จะทำเป็นโครงการต้นแบบตามโครงการพระราชดำริและพระราชโอบาย

4.4 สอดคล้องพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด
-ส่งเสริมเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการความรู้และบริการ	ส่งเสริมและดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก	-

-บริการทางวิชาการเพื่อสนองตอบความต้องการและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน	วิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและท้องถิ่น	แนวพระราชดำริ	
--	--	---------------	--

4.5 ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ. / สมศ. / กพร. / ITA)

องค์ประกอบ	ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ	ตัวบ่งชี้ 3.1

4.6 กรณีเป็นการบูรณาการโครงการ

- บูรณาการกับหน่วยงานภายนอก (ระบุ.....)
- บูรณาการกับหน่วยงานภายใน (ระบุ.....)

5. หลักการและเหตุผล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีสายพระเนตรยาวไกล ทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในปี พ.ศ. 2503 ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา ในปี พ.ศ. 2504 ทรงให้นำพรรณไม้จากภูมิภาคต่างๆ มาปลูกไว้ในสวนจิตรลดา เพื่อเป็นแหล่งศึกษา และทรงมีโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร พัฒนาแหล่งน้ำ การอนุรักษ์และพัฒนาดินอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสืบทอดพระราชปณิธานต่อโดยมีพระราชดำริ โดยปีใน 2535 กับนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ให้ดำเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศโดยพระราชทานให้โครงการสวนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งธนาคารพืชพรรณขึ้น ในปี พ.ศ. 2536-2549 โดยรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และเป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับเลขาธิการพระราชวัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 สำนักพระราชวังดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้ และให้ อพ.สธ. ดำเนินการแยกจากโครงการสวนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และสืบเนื่องมาในรัชกาลที่ 10

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีสายพระเนตรยาวไกล โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญ และเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช ในปัจจุบันแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 มีลักษณะเป็นแผนยุทธศาสตร์ซึ่งนำการดำเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชระยะ ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559– 30 กันยายน พ.ศ.

2564)โดยมีกรอบแนวคิดทิศทางการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ ไม่เฉพาะทรัพยากรพันธุกรรมพืชอย่างเดียวแต่หมายถึง ทรัพยากร 3 ฐานทรัพยากรได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยมีกิจกรรม 8 กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ 3 กรอบการดำเนินงานและ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยที่ อพ.สธ.สนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริจัดทำ แผนปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แม่บทในแต่ละปีงบประมาณตลอดระยะเวลา 5 ปี ให้ สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามกรอบแม่บทของ อพ.สธ. หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีเฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนให้ชัดเจน โดยระบุสาระสำคัญในการ ดำเนินงาน เช่น พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงาน วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเรื่องผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติและงบประมาณในการดำเนินงาน โดยมี อพ.สธ. เป็นผู้สนับสนุน แผนปฏิบัติงานประจำปี/โครงการ ภายใต้แม่บทของ อพ.สธ.ไปยังแหล่งทุนต่าง ๆ ต่อไป

ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และยังคงสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การวิจัยทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ฯของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อให้ส่ง ผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนให้มากที่สุดนอกจากนี้แนวทางดำเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในระยะ 5 ปี ต้องมีความชัดเจนและความพร้อมของพื้นที่ที่จะดำเนินงาน ศักยภาพและความพร้อมของ หน่วยปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ดังนั้น จึงต้องกำหนดกรอบและแนวทางการดำเนินงานที่จะนำไปสู่จุดมุ่งหมายและเป้าหมายตามแนวพระราชดำริ ที่ได้วางไว้ ด้วยการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านวิชาการ ทั้งในด้านการศึกษาวิจัยและ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร การ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ทรัพยากรธรรมชาติ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อย่างไรก็ตามการดำเนินงานใน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก จะบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้นั้น จำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่ ชัดเจนโดยอาศัยศักยภาพและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำรินำไปสู่การพัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและส่งผลประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบ สारพระราชปณิธานต่อในงานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้ดำเนินการอนุรักษ์ พัฒนาและใช้ ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีการเผยแพร่การปฏิบัติงานของคณะปฏิบัติงาน วิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งหน่วยงาน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ร่วมสนองพระราชดำริ การ

ดำเนินงาน อพ.สธ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบันมีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมสนองพระราชดำริเพิ่มขึ้นมากกว่า 200 หน่วยงาน สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนซึ่งเป็นสถานศึกษาเป็นสมาชิกมากกว่า 2,500 โรงเรียน ตลอดจนกลมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ขอเข้าร่วมสนองพระราชดำริโดยพระราชนุญาตให้เป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในปีงบประมาณ 2558 สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการโครงการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์และรวบรวมโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจึงได้จัดทำแผนแม่บทสำหรับการดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริในโครงการดังกล่าว ตลอดจนได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งแผนแม่บทฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นภายใต้การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในต่าง ๆ อาทิเช่น คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ส่วนงานอื่นๆ ที่เทียบเท่าคณะฯ สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน และส่วนงานอื่น ๆ ที่เทียบเท่ากอง เป็นต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีปรัชญา “พัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งปัญญา” ในแผนกลยุทธ์ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 โดย มีวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพระดับสากล และเป็นผู้นำทางปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจึงกำหนดให้การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักในพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ภายใต้การบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่น และภูมิภาค จึงส่งเสริมและให้มีการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิต้องนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในท้องถิ่น ภายใต้การดำเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อนำพาพันธกิจของมหาวิทยาลัยลุล่วงไปได้ด้วยดี มหาวิทยาลัยจึงสมัครเข้าร่วมและได้รับพระราชนุญาตให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้ร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (อพ.สธ.-มชย.) เป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (G6) เพื่อสนองตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน

6. วัตถุประสงค์

6.1 เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

6.2 เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศ (web site) รวบรวมฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิและท้องถิ่นชัยภูมิ ตามแนวทางการดำเนินงานในแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564)

6.3 เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอพ.สธ.-มชย. จัดทำรายงานแสดงความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติงานรายปี

6.4 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของ อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ประจำปี 2564

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ผลผลิต (Output)		
1. คณะกรรมการร่วมดำเนินงานดำเนินโครงการฯ	คน	ร้อยละ 80
2. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเข้าร่วมโครงการ	คน	ร้อยละ 80
ผลลัพธ์ (Outcome)		
1. ได้ web site แสดงฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิและท้องถิ่นชัยภูมิ ในนามของสถาบันที่สนองพระราชดำริฯ	เว็บไซต์	1
2. ได้ฐานข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	ฐานข้อมูล	1
3. มีการดำเนินงานตามแผนแม่บท 5 ปี และแผนปฏิบัติงานรายปี	แผน	1
4. มีการจัดแสดงนิทรรศการ และผลงานของโครงการ อพ.สธ.-มชย. หลากหลายด้าน ครอบคลุมกรอบกิจกรรมที่กำหนดของ อพ.สธ.	โครงการ	1
5. มีการเข้าร่วมกิจกรรมของ อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.	ครั้ง	3
6. มีการสรุปกิจกรรมโครงการ	เล่ม	1

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 ร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

8.2 มหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบของฐานข้อมูลด้านการจัดการความหลากหลายของพันธุกรรมพืชสามารถสืบค้นข้อมูลและแสดงผลที่มีประสิทธิภาพ

8.3 นักศึกษา เยาวชน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประชาชน นักวิชาการ มีความรู้ ความตระหนัก และทักษะในการจัดการพืชพันธุ์ นำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้

8.3 การบริหารจัดการโครงการ อพ.สธ.-มชย. มีประสิทธิภาพ และมีทำงานในรูปแบบเครือข่ายกับโครงการ อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.

9. กลุ่มเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มชย. และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป จำนวน 60 คน ประกอบด้วย

- ผู้บริหาร จำนวน 5 คน

(อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน)

- คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มชย. และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 55 คน

10. ระยะเวลาดำเนินงาน

เริ่มต้นวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

11. แผนการดำเนินงาน ของโครงการ (PDCA)

ลำดับ ที่	โครงการ/ขั้นตอน/ กิจกรรม	แผนการดำเนินการ											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		65	65	65	66	66	66	66	66	66	66	66	66
โครงการ การบริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (อพ.สธ.- มชย.)													

ลำดับ ที่	โครงการ/ขั้นตอน/ กิจกรรม	แผนการดำเนินการ											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
ชั้นวางแผนงาน (P) (ระบุขั้นตอนการวางแผน)													
1.	แต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงาน	✓	✓										
2.	ประชุม คณะกรรมการ ดำเนินงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง			✓						✓			
3.	เสนอขออนุมัติ งบประมาณ		✓										
4.	ประสานหน่วยงาน/ผู้ ที่เกี่ยวข้อง		✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้นดำเนินการ (D) (ระบุขั้นตอนการดำเนินงาน)													
	1. ดำเนินโครงการฯ ตามแนวทางการ ดำเนินงานโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ ในระยะ 5 ปีที่หก		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2. ร่วมงานประชุม วิชาการและจัดแสดง นิทรรศการ อพ.สธ. ประจำปี 2564		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3. จัดทำข้อมูล สารสนเทศ (web site) รวบรวมข้อมูล		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/ขั้นตอน/ กิจกรรม	แผนการดำเนินการ											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
	พันธูกรรมพีชใน มหาวิทยาลัย ราชภัฏชัยภูมิและ ท้องถิ่นชัยภูมิ												
	4. เข้าร่วมประชุม อบรมของ อพ.สธ. และศูนย์ ประสานงาน อพ.สธ. ประจำปี 2565		✓	✓	✓				✓			✓	
	5. กิจกรรมโครงการ จัดทำฐานข้อมูล โครงการอนุรักษ์ พันธูกรรมพีชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6 ดำเนินงาน กิจกรรมโครงการ ตามแผนแม่บท 5 ปี และแผนปฏิบัติงาน รายปี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ขั้นสรุปและประเมินผล (C) (ระบุขั้นตอนการประเมินผล)												
1.	การสรุปกิจกรรม โครงการตาม โครงการกิจกรรม ของ อพ.สธ.			✓					✓			✓	
2.	สรุปโครงการสนอง พระราชดำริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วม				✓							✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/ขั้นตอน/ กิจกรรม	แผนการดำเนินการ											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
	สนองพระราชดำริ												
	ขั้นปรับปรุงตามผลการ ประเมิน (A) (ระบุขั้นตอน การปรับปรุงตามผลการ ประเมิน)												
1.	การรายงานผลการ ดำเนินงานและ ปรับปรุงการ ดำเนินงาน											✓	
2	นำผลการดำเนินงาน ไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อ ดำเนินงานในครั้ง ต่อไป												✓

12. สถานที่ดำเนินโครงการ

- มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ /พื้นที่ ร่วมโครงการ อพ.สธ.
- ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ)
- ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้หนองระเวียง จ.นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

13. แหล่งงบประมาณ [] งบประมาณจัดสรร [] งบกลางมหาวิทยาลัย

[] แผ่นดิน ผลผลิต (ระบุ)

[] เงินรายได้

[] งบอื่นๆ ระบุ.....

14. งบประมาณรายจ่าย : งบประมาณรวม 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

- ระบุ [✓] ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.65) 200,000 บาท
 [✓] ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.66) 200,000 บาท
 [✓] ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.66) 300,000 บาท
 [✓] ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.66) 300,000 บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	รายการงบประมาณ	งบประมาณ	รายละเอียดแยกตัวคุณ
<p>1. กิจกรรมโครงการ การบริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (อพ.สธ.- มชย.)</p> <p>กิจกรรมประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเดินทางไปราชการ เพื่อร่วมประชุม/กิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ. - อบรมงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน และอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น - การประชุมร่วม อพ.สธ. จิตลดา และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. 			
งบอุดหนุน			
	1. ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,800	- เดินทางไปราชการ ในการไปประชุมภายนอก ประมาณ 5 ครั้ง ๆ 2 วัน ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 2 คนๆ ละ 240 บาท จำนวน 5 ครั้งๆ 2 วัน เป็นเงิน 4,800 บาท
	2. ค่าที่พัก	16,000	-เดินทางไปราชการ ในการไปประชุมภายนอก ประมาณ 5 ครั้ง ครั้ง ๆ 2 วัน ค่าที่พัก จำนวน 2 คนๆ ละ 800 บาท จำนวน 5 ครั้งๆ 2 วัน เป็นเงิน 16,000 บาท
	3. ค่าพาหนะ / น้ำมันเชื้อเพลิง	10,000	-เดินทางไปราชการ ในการไปประชุมภายนอก ประมาณ 5 ครั้ง ค่าพาหนะ / น้ำมันเชื้อเพลิง ครั้งละ 2000 บาท จำนวน 5 ครั้ง เป็นเงิน 10,000 บาท
	4. ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม	30,000	-ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน และอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม 2 คนๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
	5. ค่าอาหารว่าง	4,200	- ค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คนๆ ละ 35 บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 4,200 บาท
	6. ค่าจ้างเหมา	1,800	- ค่าจัดทำป้าย ขนาด 3x6 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 1,800 บาท
		2400	- ค่าเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 60 เล่มๆ ละ

หมวดรายจ่าย	รายการงบประมาณ	งบประมาณ	รายละเอียดตัวคูณ
1. กิจกรรมโครงการ การบริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (อพ.สธ.- มชย.) กิจกรรมประกอบด้วย - การเดินทางไปราชการ เพื่อร่วมประชุม/กิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ. - อบรมงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน และอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น - การประชุมร่วม อพ.สธ. จิตลดา และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.			
งบอุดหนุน			
			40 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท
	รวม	69,200	บาท

หมวดรายจ่าย	รายการงบประมาณ	งบประมาณ	รายละเอียดตัวคูณ
2. ร่วมงานประชุมวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการ อพ.สธ. ในนามโครงการ อพ.สธ.- มชย.			
งบอุดหนุน			
	1. ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,320	ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะในการไปร่วมประชุมและจัดนิทรรศการ - เดินทางไปราชการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การเรียนรู้หนองระเวียง จ.นครราชสีมา (ระยะเวลา 9 วัน) ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ จำนวน 2 คนๆ ละ 240 บาท จำนวน 9 วัน เป็นเงิน 4,320 บาท
		480	ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 1 คน ๆ ละ 240 บาท จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 480 บาท
		4,320	ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา ช่วยจัดและประจำบูทนิทรรศการ จำนวน 4 คน ๆ ละ 120 บาท จำนวน 9 วัน เป็นเงิน 4,320 บาท
	2. ค่าที่พัก	12,800	ค่าที่พัก อาจารย์ จำนวน 2 คน ระยะเวลา 8 คืน ค่าที่พัก จำนวน 2 คนๆ ละ 800 บาท จำนวน 8 วัน เป็นเงิน 12,800 บาท
	3. ค่าพาหนะ / น้ำมันเชื้อเพลิง	4,720	เดินทางไปราชการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้ 2 ครั้ง ๆละ 1,400 บาท (2 ครั้ง x 1,400 บาท)= 2,800 บาท 2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์

หมวดรายจ่าย	รายการงบประมาณ	งบประมาณ	รายละเอียดตัวคุณ
2. ร่วมงานประชุมวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการ อพ.สธ. ในนามโครงการ อพ.สธ.- มชย.			
งบอุดหนุน			
			ไป-กลับ ระยะทาง 120 กิโลเมตร (2 ครั้ง x 120 กิโลเมตร x 2 เที่ยว x 4 บาท)= 1,920 บาท รวมเป็นเงิน 4,720 บาท
	4. ค่าจ้างเหมา	2,600	- ค่าจัดทำป้าย ขนาด 3x6 เมตร จำนวน 2 ป้าย เป็นเงิน 2,600 บาท
	5. ค่าวัสดุ จัดแสดงนิทรรศการ อพ.สธ. ในนาม โครงการ อพ.สธ.- มชย. (ร่วมแสดงในพื้นที่ ร่วมโครงการ อพ.สธ./ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ชัยภูมิ)	60,760	- ค่าวัสดุ และค่าจัดแสดงนิทรรศการ เป็นเงิน 60,760 บาท
	รวมเป็นเงิน	100,000	บาท

หมวดรายจ่าย	รายการงบประมาณ	งบประมาณ	รายละเอียดตัวคุณ
3. กิจกรรมโครงการจัดทำฐานข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ			
งบอุดหนุน			
	1. ค่าจ้างเหมาจัดทำ ฐานข้อมูลโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	80,000	- ค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 2 ระบบ ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท - ค่าใช้จ่ายการออกแบบและพัฒนาระบบ จำนวน 2 ระบบ ๆ ละ 25,000 บาท รวมเป็นเงิน 50,000 บาท - ค่าใช้จ่ายในการทดสอบระบบ จำนวน 2 ระบบ ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
	2. ค่าวัสดุ	20,000	ค่าจัดทำเล่มเอกสารคู่มือ จำนวน 100 เล่ม ๆ ละ 200 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

หมวดรายจ่าย	รายการงบประมาณ	งบประมาณ	รายละเอียดตัวคุณ
	รวมเป็นเงิน	100,000	บาท
4. กิจกรรมโครงการจัดทำเว็บไซต์โครงการอนุรักษ์ พันธุ์ กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ			
สนองพระราชดำริ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (อพ.สธ.-มชย.)			
งบอุดหนุน			
	1. ค่าจ้างเหมาจัดทำ จัดทำเว็บไซต์โครงการ อนุรักษ์ พันธุ์ กรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ฯ สนองพระราชดำริ โดยมหาวิทยาลัยราช ภัฏชัยภูมิ (อพ.สธ.- มชย.)	80,000	-ค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษากระบวนการทำงานของ ระบบ จำนวน 2 ระบบ ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท -ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ความต้องการเพื่อออกแบบระบบใหม่ และจัดเตรียมข้อมูล จำนวน 2 ระบบ ๆ ละ 25,000 บาท รวมเป็น เงิน 50,000 บาท - ค่าใช้จ่ายในการทดสอบระบบ ทดสอบระบบ ปรับปรุงระบบงาน ติดตามผลการใช้งานบำรุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง จำนวน 2 ระบบ ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
	2. ค่าวัสดุ	20,000	ค่าจัดทำเล่มเอกสารคู่มือ จำนวน 100 เล่ม ๆ ละ 200 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
	รวมเป็นเงิน	100,000	บาท
5. กิจกรรมโครงการห้องเรียนธรรมชาติ การเพาะเลี้ยงพืช อนุรักษ์และเพาะพันธุ์พืชประจำถิ่นจังหวัดชัยภูมิจากป่าสู่ห้องเรียนมี ชีวิต			
งบอุดหนุน			
	1. ค่าตอบแทน	7,200	1) ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 2 คน x 600 บาท x 6 ช.ม. เป็นเงิน 7,200 บาท
	2. ค่าใช้สอย	20,000	1) ค่าเช่าที่พัก 1 วัน x 1000 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท 2) ค่าพาหนะ 1 วัน x 1,000 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท รวม 2,000 บาท 1) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง จำนวน 50 คน x 100 บาท x 1 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท 2) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง จำนวน 50 คน x 100 บาท x 1 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท 1) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 3,000 บาท 2) ค่าจ้างเหมาดูแลระบบ เป็นเงิน 5,000 บาท รวม 18,000 บาท
	3 ค่าวัสดุแปลงเกษตร สาธิตในการเพาะปลูก พันธุ์พืช	72,800	ค่าวัสดุการเพาะเลี้ยงพืช อาหารเลี้ยงเชื้อ และค่าวัสดุแปลงเกษตรสาธิต ในการเพาะปลูกพันธุ์พืช เป็นเงิน 59,800 บาท ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 8,000 บาท จัดทำข้อมูล 5,000 บาท
	รวมเป็นเงิน	100,000	บาท

หมวดรายจ่าย	รายการงบประมาณ	งบประมาณ	รายละเอียดตัวคูณ
<p>6. โครงการตามแผนแม่บท 5 ปี และแผนปฏิบัติงานรายปี</p> <p>เป้าหมาย อพ.สธ. ตามแผนแม่บท เพื่อพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์ทรัพยากร พันธุกรรมพืชและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย</p> <p>ที่สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ บุคลากร อาจารย์ นักวิจัย มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการกิจกรรมย่อย ในทรัพยากร ด้านกายภาพ ชีวภาพ และวัฒนธรรมภูมิปัญญา และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการพิพิธภัณฑ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ - โครงการการสำรวจทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ - โครงการการประกวดสื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพันธุ์พืชในสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ - โครงการการจัดทำของที่ระลึกภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) - โครงการจัดทำคู่มือและให้ความรู้ด้านกฎหมายการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ <p>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 630,800 บาท</p> <p>*** ทั้งนี้เป็นโครงการตามแผนแม่บท 5 ปี และแผนปฏิบัติงานรายปี</p>			
<p>รวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)</p>			

หมายเหตุ: (สามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ)

15. การติดตามและประเมินผล

15.1 ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน

15.2 การรายงานผลการดำเนินงาน

15.3 การตอบแบบสอบถาม

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา ตรีเพชร)

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีพาย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์)

ตำแหน่ง รองอธิการบดี ฝ่ายกายภาพ วิจัยและบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

...../...../.....

